

## ตัวชี้วัดรายบุคคลของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

**ตัวชี้วัดที่ ๑** : ระดับความสำเร็จของผู้เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนงานด้านวิจัย นวัตกรรมและวิชาการของกรมปศุสัตว์

เป้าหมาย : ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๓๐

คำอธิบายตัวชี้วัด :

- เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักในด้านความเชี่ยวชาญที่ได้ดำรงตำแหน่ง โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากหรือซับซ้อนมาก และมีผลกระทบในวงกว้าง เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนัก/กองและกรมปศุสัตว์ และผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์เป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมและวิชาการด้านปศุสัตว์ให้พัฒนาจนสามารถบรรลุผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศชาติ

- ความสำเร็จของผู้เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนงานด้านวิจัย นวัตกรรมและวิชาการของกรมปศุสัตว์ หมายถึง ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับด้านวิจัย นวัตกรรมและวิชาการปศุสัตว์ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเป็นผู้แทนถาวรตั้งแต่ ๒ ครั้งขึ้นไป

เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน เป็นผู้แทน และอื่น ๆ จำนวน ๑ คณะ
๒	ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน เป็นผู้แทน และอื่น ๆ จำนวน ๒ คณะ
๓	ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน เป็นผู้แทน และอื่น ๆ จำนวน ๓ คณะ
๔	ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน เป็นผู้แทน และอื่น ๆ จำนวน ๔ คณะ
๕	ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน เป็นผู้แทน และอื่น ๆ จำนวน ๕ คณะ

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง

๑. คำสั่ง/หนังสือมอบหมายงาน

๒. รายงานผลการดำเนินการตามคำสั่ง/หนังสือมอบหมายงาน

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๑๓๑, ๔๓๔๑

**ตัวชี้วัดที่ ๒** : ระดับความสำเร็จของการจัดทำ กำกับและติดตามโครงการวิจัย นวัตกรรมและ  
วิชาการของกรมปศุสัตว์

**เป้าหมาย** : จำนวนโครงการวิจัย นวัตกรรมและวิชาการที่จัดทำกำกับ และติดตาม และได้ผ่าน  
กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

**น้ำหนักตัวชี้วัด** : ร้อยละ ๒๐

**คำอธิบายตัวชี้วัด** :

● ระดับความสำเร็จของการจัดทำ กำกับและติดตามโครงการวิจัย นวัตกรรมและวิชาการ ของ  
กรมปศุสัตว์ หมายถึง ความสำเร็จในการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักวิจัย และนักวิชาการ หรือจัดทำโครงการวิจัย  
เป็นหัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมโครงการ และกำกับ ติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณไปดำเนินการ หรือ  
งานวิชาการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ โดยต้องเป็นโครงการที่ผ่านกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

**เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๕**

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	เป็นที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ กำกับ และติดตามโครงการวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ จำนวน ๑ โครงการ/เรื่อง
๒	เป็นที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ กำกับ และติดตามโครงการวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ จำนวน ๒ โครงการ/เรื่อง
๓	เป็นที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ กำกับ และติดตามโครงการวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ จำนวน ๓ โครงการ/เรื่อง
๔	เป็นที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ กำกับ และติดตามโครงการวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ จำนวน ๔ โครงการ/เรื่อง
๕	เป็นที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ กำกับ และติดตามโครงการวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ จำนวน ๕ โครงการ/เรื่อง

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง**

หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้ร่วมแก้ปัญหาให้โครงการ กำกับและ  
ติดตามโครงการวิจัย นวัตกรรมและวิชาการ ครบทุกเรื่อง ตามที่ได้แจ้ง

**หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด** : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๑๓๑, ๔๓๔๑

**ตัวชี้วัดที่ ๓** : ระดับความสำเร็จของการเป็นที่ปรึกษา ให้คำชี้แนะ และพี่เลี้ยงให้บุคลากรด้านวิจัย และวิชาการของกรมปศุสัตว์

**เป้าหมาย** : จำนวนบุคลากรด้านวิจัยและวิชาการได้รับการชี้แนะ ฝึกทักษะ หรือสอนงาน

**น้ำหนักตัวชี้วัด** : ร้อยละ ๑๐

**คำอธิบายตัวชี้วัด** :

- การเป็นที่ปรึกษา ให้คำชี้แนะ หรือเป็นพี่เลี้ยง Mentoring System หมายถึง บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน และมีประสบการณ์ การทำงานที่มากกว่าคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้คำปรึกษา ชี้แนะ สอนงาน ฝึกฝนทักษะให้กับรุ่นน้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้น และผลิตผลงานใหม่ๆ สร้างนวัตกรรม ให้กับหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต จนให้รุ่นน้องสามารถสืบทอดสายงาน

- ระดับความสำเร็จของการเป็นที่ปรึกษา ให้คำชี้แนะ และพี่เลี้ยงให้บุคลากรด้านวิจัยและวิชาการของ กรมปศุสัตว์ หมายถึง ความสำเร็จในการที่บุคลากรด้านวิจัยและวิชาการของกรมปศุสัตว์มีที่ปรึกษา มีพี่เลี้ยง ให้คำชี้แนะฝึกฝนทักษะสอนงาน ให้สามารถแก้ปัญหา และเพิ่มพูนประสบการณ์มากขึ้น ในสายงานที่ปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาไปสู่ความเชี่ยวชาญในอนาคต

**เกณฑ์การให้คะแนน รอบประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ :**

ระดับคะแนน	๑	๒	๓	๔	๕
จำนวนบุคลากรด้านวิจัยและวิชาการ ได้รับการชี้แนะฝึกทักษะหรือสอนงาน	๑ คน	๒ คน	๓ คน	๔ คน	๕ คน

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง**

รายชื่อบุคลากร และเรื่อง/หัวข้อ ที่ได้ให้คำชี้แนะ สอนงาน ฝึกทักษะ หรือเป็นพี่เลี้ยง

**หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด** : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๑๓๑, ๔๓๔๒